

Số: 174/PGDDĐT-CV  
V/v tăng cường công tác công nghệ  
thông tin trong quản lý và hỗ trợ  
hoạt động dạy học

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

Căn cứ vào Kế hoạch số 1951/KH-UBND ngày 25/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Căn cứ vào Công văn 294/SGDDĐT-NVDH ngày 15/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Viettel Ninh Thuận theo hướng mới (xây dựng mạng xã hội cổng thông tin điện tử trở thành mạng xã hội tại trường (như facebook, zalo) để làm thêm phong phú đời sống tinh thần tại đơn vị. WEB sẽ trở thành nơi lưu dấu kỷ niệm của các thế hệ học sinh và thầy cô giáo. Hằng quý phòng sẽ tổ chức các chương trình như: trường có lượng người xem nhiều nhất, web thiết kế đẹp nhất, người đăng bài hay nhất, người có hoạt động nhiều nhất. Cấp mỗi giáo viên chủ nhiệm 1 user và lớp trưởng 1 user để tạo góc học tập tại đơn vị thay vì làm báo tường). Đồng thời để làm cơ sở phục vụ triển khai trong công tác dạy và học Web còn cung cấp chương trình học tập miễn phí cho tất cả các khối học. Phòng đang Phối hợp với Viettel chi nhánh Phan Rang triển khai cách thức hoạt động trên theo phương thức xã hội người dùng nhằm giúp Website hoạt động thường xuyên và có hiệu quả trong năm 2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hiệu trưởng ký lại hợp đồng và triển khai nhanh để tạo thành “cộng đồng mạng xã hội trường học kết nối” trong năm 2019.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc phối hợp với Viettel Ninh Thuận, Chi nhánh Phan Rang triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác theo lộ trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các bộ phận trực thuộc phòng GD&ĐT
- Lưu: VT.

Q. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG  
GIÁO DỤC  
VÀ  
ĐÀO TẠO  
Trần Thị Hương